

เรียบเรียง : พีระยุทธ แก้วอิศร กองพัฒนาเกษตรกร
ข้อมูล-ภาพ : PKChocolate, สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่, สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
และกองพัฒนาเกษตรกร

"PK CHOCOLATE" แหล่งเรียนรู้การปลูกโกโก้ครบวงจร ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดชลบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกร โดยการสร้างความเข้มแข็ง ให้กลุ่ม Young Smart Farmer โดยการจัดตั้งเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้งยังต้องการที่จะพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ที่มีความสนใจในด้านการเกษตร สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมด้านการเกษตรสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรได้ในอนาคต



PK Chocolate

กว่าจะมาเป็น PK CHOCOLATE ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ต้นแบบการปลูกโกโก้ในสวนยางพารา

คุณสุพักร ตันวิเศษ หรือ เก่ง Young Smart Farmer ปี 2563 และเป็นเจ้าของ PK CHOCOLATE ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ได้เล่าถึงที่มาว่า ก่อนจะมาเป็นสวนโกโก้ครบวงจรที่ปลูกในปัจจุบันนั้น เดิมเป็นสวนยางพารามาก่อน เนื่องจากทางคุณพ่อและคุณแม่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำสวนยางพาราเมื่อตนเองได้ลาออกจากงานบริษัทเอกชนและกลับบ้านมาทำสวนยางพารา ประกอบกับมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวเกี่ยวกับครอบครัวและได้เห็นสวนโกโก้ในจังหวัดจันทบุรี ทำให้เกิดความสนใจและคิดว่าต้นโกโก้สามารถนำมาปลูกที่สวนเพื่อต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตนเอง ดังนั้นจึงได้ตัดสินใจนำโกโก้มาปลูกในสวนยางพารา โดยการทดลองในรูปแบบไม้แซมยาง ซึ่งการปลูกโกโก้ในปีแรกประสบปัญหาเนื่องจากปลูกปริมาณมากเกินไปทำให้การดูแลไม่ทั่วถึงทั้งสวน ส่งผลให้เสียผลผลิตไปค่อนข้างสูง ในปีต่อมาจึงได้ศึกษาวิธีการปลูกโกโก้อย่างจริงจังและเริ่มปลูกใหม่โดยเน้นการปลูกเชิงคุณภาพซึ่งมีจำนวนไม่มากแต่ให้ผลผลิตดีขึ้น โดยปลูกโกโก้มาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี และแปรรูปโกโก้มาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี รวมทั้งได้พัฒนาผลผลิตจากโกโก้ต่อยอดเป็นสินค้านวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ จนประสบความสำเร็จสามารถจัดตั้งเป็น PK CHOCOLATE ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้ความรู้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ



คุณสุพักร ตันวิเศษ (เก่ง)



แหล่งเรียนรู้การปลูก แปรรูป ต่อยอดผลิตภัณฑ์โกโก้ ครบวงจร

ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งนี้เป็นที่สนใจว่า “PK CHOCOLATE เราปลูก... เราแปรรูป...เราทำการตลาด” โดยปลูกโกโก้หลากหลายสายพันธุ์ซึ่งในแต่ละสายพันธุ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสมชมพู นอกจากนี้ ยังทดลองปลูกสายพันธุ์ต้นกล้าโกโก้แบบเสียบยอดและทาบกิ่ง เพื่อทดสอบคุณภาพแต่ละสายพันธุ์ว่ามีคุณภาพเหมาะสมและปริมาณการให้ผลผลิตต่อปีจำนวนเท่าใด รวมทั้งยังมีแปลงโกโก้ต้นแบบสาธิตจำนวน 2 ไร่ เพื่อเป็นต้นแบบการปลูกและดูแลโกโก้เบื้องต้นให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ และเปิดสอนการแปรรูปโกโก้เป็นช็อกโกแลตคุณภาพ เพื่อนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโกโก้รูปแบบต่าง ๆ

หลักสูตรที่ PK CHOCOLATE ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดชลบุรี เปิดสอนในปัจจุบัน

มีหลักสูตรการอบรมที่เน้นเนื้อหาสาระและความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโกโก้ทุกขั้นตอน โดยการอบรมนั้นมี 2 รูปแบบ ได้แก่

1. รูปแบบ On-site : เรียนทฤษฎีเชิงปฏิบัติจริง เห็นการผลิตทุกขั้นตอน
2. รูปแบบ On-line : ติดตามผลหลังอบรม ดูแล แนะนำ กระบวนการผลิตโกโก้ต่อเนื่อง

โดยหลักสูตรที่เปิดอบรมมีชื่อว่า “Class Bean to Bar” และ “Chocolate Bonbon” ซึ่งเป็นการสอนทำ Dark Chocolate, Milk Chocolate, White Chocolate, Green Tea Chocolate และ Chocolate Bonbon รวมทั้งยังมีหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโกโก้ ทั้งความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ การแปรรูปโกโก้แบบอุตสาหกรรม และการสร้างความเข้าใจ Values โกโก้ และช็อกโกแลตไทยว่ามีคุณค่าส่งต่อให้ผู้บริโภคอย่างไร และหลักสูตรการอบรมขั้นตอนการผลิต การเลือกเมล็ดแห้งโกโก้ การคั่ว การบดโกโก้ และการขึ้นรูปช็อกโกแลต นอกจากนี้ยังแนะนำเทคนิคการละลายช็อกโกแลตที่เหมาะสมพร้อม Tempering บนโต๊ะหินเพื่อให้ได้ Chocolate Bar ที่สมบูรณ์แบบ และเทคนิคการรังสรรค์ศิลปะ Chocolate Bonbon ให้มีสีสันสวยงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

อีกหลักสูตรที่น่าสนใจที่มีชื่อว่า “Class Chocolate Tree to Bar” ซึ่งเป็นการจัดอบรมร่วมกับคุณณณมล สิงห์ล่อ หรือ “เซฟนิน” เซฟเบเกอร์ผู้เชี่ยวชาญการทำช็อกโกแลต และมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี จากหลักสูตรดังกล่าวทำให้มั่นใจได้ว่าศูนย์ฯ แห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโกโก้ได้อย่างแน่นอน





PK Chocolate

PK CHOCOLATE ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตคุณภาพสัญชาติไทย

PK CHOCOLATE ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดชลบุรี ดำเนินการเกี่ยวกับโกโก้แบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากโกโก้มากมายไม่ว่าจะเป็น Chocolate Bar, Chocolate Bonbon, Cocoa Nib, Cocoa Butter และ Cocoa Mass ซึ่งช็อกโกแลตที่ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นช็อกโกแลตสัญชาติไทย 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากได้ให้ความสำคัญในการผลิตช็อกโกแลตตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ไปจนถึงการแปรรูปโกโก้เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าช็อกโกแลตของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของสัญชาติไทยรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอน

แนวทางการพัฒนาในอนาคตของ PK CHOCOLATE ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดชลบุรี

คุณสุพัตร์ ตันวิเศษ (เก่ง) มีความตั้งใจที่จะผลักดัน PK CHOCOLATE ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดชลบุรี แห่งนี้ ให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการในทุกกระดับภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในเรื่องของโกโก้ และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนากระบวนการผลิต รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้มีความสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

- คุณสุพัตร์ ตันวิเศษ (เก่ง)
เจ้าของ PK CHOCOLATE ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
- 189 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
- 08 0642 9499
- PK chocolate maker